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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำป 2567 

วันท่ี 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 

………………….. 
ผูมาประชุม 

1. นางสุธาทิพย   กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
  2. นายสิงหน    สีใหม     รองประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
  3. นายเอนก    แกวกัน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
  4. นายโชต ิ   วันรุง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
  5. นายสนั่น    วงคสายสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
  6. นางสาวแวว    ทังสี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
  7. นายพงศศักดิ์   แกวกัน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย    
  8. นางสาวเบญจพร   สุธรรมปวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
  9. นายนำพล   บุรีรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
ผูไมมาประชุม 

1. นางชลนดา   เมฆอากาศ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย (ขาด) 
2. วาที่รอยตร ีเสฎฐวุฒิ  คำวิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย (ลาปวย) 

  3. นางปรานอม   โปรงคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดนชัย (ลาปวย) 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร  นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย 

  2. นายนิคม    ชุมใจ   รองนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย 
  3. นางสุนันทา  ศริวิาท   รองนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย 
  4. นางสาวธชพรรณ ไหวคิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย 
  5. นายสานิต  กาศสนุก  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย 
  6. นางพวงเพ็ญ  จันสวัสดิ ์  ปลัดเทศบาลตำบลเดนชัย  

(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)   
  7. นายกิตชัย  สุทธเขตต  ผูอำนวยการกองการศึกษา   

8. นางอังดารักษ   สวนจักร   ผูอำนวยการกองคลัง 
9. นายฤทธิชัย  บุตรชา   ผูอำนวยการกองชาง 

      10. นางสาวบานเย็น กันทะจักร  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
11. นางงามจิตร  แกลวกลา  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
12. จาเอกหญิงสุกัญญา พงษเจตสุพรรณ  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
13. นายขุนพล  วงศเข่ือนแกว  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม 
14. นางสาววราพันธ บุญคง   หัวหนาฝายอำนวยการ 
15. นายเอกธิดล  ประมูลสิน  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

  16. นางสาววรรณา ลำดับ   นักจัดการงานทั่วไป 
17. นางสาวสวิยา   อุปนันไชย  นักประชาสัมพันธ 

18. นาย...  
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18. นายนภดล   สุขทรัพย  เจาพนักงานธุรการ 
19. นายธรณนิทร วงษแกว   คนงานทั่วไป 
20. นางสาวประภาภรณ ศิรวิาส   นักทรัพยากรบุคคล 
21. นางสาวอุษารัตน มาระโภชน  ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
22. นายอัครชัย  ถือคำ   ผูชวยนักพัฒนาการทองเที่ยว 
23. นางสาวกาญจนา นำลอง   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
24. นายบรรเจิด  ทรพัยเกิด  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี  ตำบลเดนชัย 
25. นางสมศรี  คนหมั่น   อาสาสมัครประจำหมูบาน ตำบลเดนชัย 
26. นายวิทวัส  เพ็ชรรื่น   ผูใหญบานหมูที่ 6 ตำบลเดนชัย 
27. นางศรีวินันท หนองชาง  ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 9 ตำบลเดนชัย 
28. นางสายรุง  พิมเสน   ผูใหญบานหมูท่ี 1 ตำบลเดนชัย 
29. นายธวชัชัย  เกลี้ยงกลอม  ผูใหญบานหมูท่ี 10 ตำบลเดนชัย 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

  เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลไดใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล     
เขาหองประชุม โดยนั่งในสถานที่ที่จัดไว มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองคประชุม เลขานุการสภาเทศบาล
ไดเชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปดการประชุมตามระเบียบวาระ 

นางสุธาทิพย  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เดนชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 (ครั ้งที ่ 1) ประจำป 2567 ในวันนี้ ซึ่งตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเดนชัย       
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ไดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2567 
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีกำหนด 30 วัน กอนเริ่มดำเนินการตามระเบียบ
วาระ ดิฉันขอใหทานเลขานุการสภาเทศบาล ชวยนับจำนวนผูเขารวมประชุมดวยคะ 

นางพวงเพ็ญ  จันสวัสดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน มาประชุม 
จำนวน 9 คน ลาปวย จำนวน 2 คน คือ วาที่รอยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ และนางปรานอม โปรงคำ ผูที่ขาด จำนวน 
1 คน คือ นางชลนดา เมฆอากาศ มีสมาชิกมาครบองคประชุมคะ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
     - เร่ือง แนะนำผูใหเกียรติมารวมประชุม 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย – วันนีไ้มมีตัวแทนจากอำเภอเดนชัยและทองถิ่น
อำเภอเดนชัย นะคะ 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย – สำหรับเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบวันนี้มี 
4 เรื่อง คือ 

1. เรื่องแนะนำตัวขาราชการพลเรือนสามัญที่มาดำรงตำแหนงใหม 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ดวยเทศบาลตำบลเดนชัย ไดรับโอน(ยาย) 
ขาราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหนงใหม จำนวน 1 ราย คือ 

1. รับโอน(ยาย) นางสาวกาญจนา นำลอง ขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหนง เจาพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัด ศูนยเมล็ดพันธุขาว กองเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มาดำรงตำแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัด งานการเงินและบัญชี  

ฝายบริหาร... 
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ฝายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลเดนชัย อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2567    
เปนตนไป 
จึงขอแนะนำใหสมาชิกผูทรงเกียรติไดรบัทราบ 

2. เรื่องการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย 
ประจำปงบประมาณ 2566 

นางสุธาทิพย  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย – ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดแถลง
นโยบายเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ตอสภาเทศบาลตำบลเดนชัยในการประชุมสภาเทศบาลตำบล   
เดนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นั้น ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ กำหนดใหนายกเทศมนตรี 
จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตำบลเดนชัยไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตำบลเดนชัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ นายกเทศมนตรี
ตำบลเดนชัย ไดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ประจำป 
2566 เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ตำบลเดนชัย ประจำป 2566 ที่ไดแจกใหสมาชิกทุกทานเรียบรอยแลวนั้น 

จึงขอแจงใหที่ประชุมทุกทานไดรบัทราบ 

3. เรื่องขอรายงานการปรับลดยอดลูกหนี้คางชำระ ประจำป 2565 ราย นายชม มีทรัพย 
นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ดวยไดรับแจงจากเทศบาลตำบลเดนชัยวา 
เทศบาลตำบลเดนชัย ไดตั ้งลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป 2565 ราย นายชม มีทรัพย จำนวน 
7,502.96 บาท ภายหลังไดตรวจสอบพบวาเปนการประเมินภาษีไมถูกตอง จึงทบทวนการประเมินภาษีใหม  
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ทำใหตองลดยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจำป 2565 ลดลงจำนวน 
6,917.58 บาท เปนจำนวน 585.38 บาท ทำใหมียอดลูกหนี้คางชำระไมตรงตามความเปนจริง  

  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน   
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ขอ 2 การลดยอดลูกหนี้คางชำระ กรณีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดเก็บขอมูลลูกหนี้คางชำระโดยไมมีมูลหนี้หรือจัดเก็บขอมูลผิดพลาด และไดบันทึกบัญชีเปนรายได
ประจำปแลว ทำใหมียอดลูกหนี้คางชำระไมตรงตามความเปนจริง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปรับลดยอด
ลูกหนี้คางชำระตามความเปนจริงได โดยไดเสนอผูบริหารทองถ่ินอนุมัติแลว และจะตองแจงสภาทองถ่ินทราบ 

จึงขอแจงใหสมาชิกผูทรงเกียรติไดรับทราบ 

4. เร ื ่ องขอยกเล ิกมต ิท ี ่ประช ุมสภาเทศบาลตำบลเด นช ัย สม ัยสาม ัญ สม ัยแรก                        
(ครั้งท่ี 1) ประจำป 2566 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ตามที่เทศบาลตำบลเดนชัย ไดเสนอญัตติเพื่อ
ขอรับความเห็นชอบตอ สภาเทศบาลตำบลเดนชัย ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก 
(ครั้งที่ 1) ประจำป 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คือ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย เรื่อง ญัตติ   
ขออนุมัติใหใชเงินสะสมเพื่อสมทบกอสรางอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อกิจการดานบริการชุมชนและสังคม และ
สภาเทศบาลตำบลเดนชัย ไดมีมติอนุมัติใหใชเงนิสะสมเพ่ือสมทบกอสรางอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเดนชัย  

เพ่ือกิจการ... 
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เพื่อกิจการดานบริการชุมชนและสังคม ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัยไดเสนอตอสภาเทศบาลไปแลว 
นั้น 

เนื่องจากเทศบาลตำบลเดนชัย ไดมีการแกไขแบบแปลนอาคารสำนักงานและอาคารประกอบ 
รวมถึงคาใชจายในการกอสราง ทั้งนี้เทศบาลยังไมไดดำเนินการในรายการที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมดังกลาว  
ตามกระบวนการพัสดุแตอยางใด ดังนั้นจึงขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก 
(ครั้งที่ 1) ประจำป 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบล   
เดนชัย เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อสมทบกอสรางอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อกิจการดานบริการ
ชุมชนและสังคม 

จึงขอแจงใหสมาชิกผูทรงเกียรติไดรับทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1)  
   ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2567 
นางสุธาทิพย  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย – ตามที่ไดสงสำเนารายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2567 ใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบกอนแลวนั้น มีสมาชิกทานใดประสงคจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม    
(ไมมี) ถาไมมีดิฉันก็ขอมติที่ประชุมวา สมาชิกทานใดเห็นสมควรใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เดนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำป 2567 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2567 กรุณายกมือข้ึน (สมาชิก
สภาเทศบาลยกมือ 8 คน) สมาชิกทานใดไมเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย        
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2567 กรุณายกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภาเทศบาล ยกมือ – คน งดออกเสียง 1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1)  
                 ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2567 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทูถาม (ถามี) 
นางสุธาทิพย  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย   - ไมมีนะคะ ขอผานไปยังระเบียบวาระที่  4 
เลยนะคะ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ขอเชิญคุณสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรี
ตำบลเดนชัย ซึ่งไดรบัมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัยไดเสนอญัตติตอที่ประชุม คะ 

นางสุนันทา ศิริวาท  รองนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย   - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย และสมาชิก 
ผูทรงเกียรติทุกทาน 

ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ดวยหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

 

หลักการ... 
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หลักการ 
  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจายเปน
รายการใหม จำนวนเงิน 140,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหารอยบาทถวน) ตามรายละเอียดดังนี้ 

  1. กองคลัง  จำนวนเงิน 73,000 บาท 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ที ่ดิน และ

สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ จำนวน 3 รายการ ประกอบดวย 
1.1.1 ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการโตะคอมพิวเตอรเหล็ก 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา 

120x67x74 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว จำนวน 6,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน-จัดเก็บ
รายได ฝายพัฒนารายได ของกองคลัง (ตามราคาทองถ่ิน) 

1.1.2 ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการ เกาอี้สำนักงาน แบบมีลอเลื่อน พนักพิงต่ำ ขนาดไม
นอยกวา 65x70x107 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว จำนวน     3,000 บาท สำหรับจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
สำนักงาน เพื ่อใชในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานจัดเก็บรายได ฝายพัฒนารายได ของกองคลัง (ตามราคา
ทองถ่ิน) 

1.1.3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 64,000 บาท สำหรับจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร รายการ เครื ่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา     
19 นิ ้ว) ราคา 32,000 บาท จำนวน 2 เครื ่อง เพื ่อใชในการปฏิบัติงานของงานพัสดุและทรัพยสิน และ         
งานการเงินและบัญชี ของกองคลัง  

2. กองการศึกษา  จำนวนเงิน 67,500 บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวด       

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 67,500 บาท สำหรับจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมน้ำพรอมติดตั้ง 
เพื่อใชสำหรับสระวายน้ำ ลานกีฬาหมูท่ี 2 ตำบลเดนชัย จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ้ ขนาดไมน อยกวา 3 แรงมา ระบบไฟฟา 380 โวลท (ไฟฟา 3 เฟส) ป มน ้ำได ในอัตราไมนอยกวา             
28 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ทอน้ำเขา/ออก ขนาดไมนอยกวา 2 นิ้ว (ตามราคาทองถ่ิน) 

เหตุผล 

  ดวยผูบริหารเทศบาล  มีนโยบายใหจัดหาครุภัณฑเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยและรองรับตอ
ระบบเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะชวยใหบุคลากรของหนวยงานสามารถ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเปนการอำนวยความสะดวกแกบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแก
ประชาชน ดานการบริการสาธารณะ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมดานตางๆ ไดอยางเพียงพอ เหมาะสมซ่ึงเปนไป
ตามอำนาจหนาที ่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14)           
พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงมีความจำเปนที ่จะตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนเงนิจำนวน 140,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหารอยบาทถวน)           

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

 

ฉะนั้น... 
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ฉะนั้น นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหมตอสภาเทศบาล ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว 
พรอมนี้ไดแนบรายละเอียดตามบัญชี  โอนเงินงบประมาณรายจายฯ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว 

             ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย เพื่อพิจารณาตอไป 

นางสุธาทิพย  กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอ
ญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหสมาชิกทุกทานทราบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือซักถามขอของใจหรือไม (ไมมี) ถาไมมี
ผูใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมติที่ประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอญัตติตอ
สภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 8 คน) สมาชิกทานใดไมเห็นควรอนุมัติใหโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือ  -  คน งดออกเสียง 1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจาย 
เปนรายการใหม ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย เสนอตอสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  5  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบจัดทำโครงการและ 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัดแพร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569  

    ดานการเกษตร 

นางสุธาทิพย  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัยไดเสนอ
ญัตติตอที่ประชุม คะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร  นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย   - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย และ
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบขอจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปของจังหวัดแพรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดานการเกษตร ดวยหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
 

หลักการ 
  เพื ่อขอรับความเห็นชอบจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำป      
ของจังหวัดแพรประจำปงบประมาณ พ.ศ.2569 ดานการเกษตร จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่น
บาทถวน) 

เหตุผล 
   เนื่องดวย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเดนชัย ไดรับหนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัด
แพร ที่ พร 0009/412 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2567 เรื่อง เชิญรวมเวทีรับฟงความเห็นในการจัดทำโครงการ
และงบประมาณตามแผนปฏิบ ัติ ราชการประจำปของจั งหวัดแพรประจำป งบประมาณ พ.ศ.2569            
ดานการเกษตร  โดยเทศบาลตำบลเดนชัย มีความประสงคจะดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้  
   - จัดทำระบบสงน้ำภายในศูนยสาธิตเกษตรอินทรียเทศบาลตำบลเดนชัย วงเงินงบประมาณ 
150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 

ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ขอ 9 “ในกรณีที่มีผู อุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหาร
ราชการทองถิ่นหรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับเหตุ หรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาว มีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสภาหนวยบริหารราชการทองถิ่น” 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขอจัดทำโครงการและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพรประจำปงบประมาณ พ.ศ.2569 ดานการเกษตร  
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  

   ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย เพื่อพิจารณาตอไป 
นางสุธาทิพย  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอ
ญัตติ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด
แพร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2569 ดานการเกษตร ใหสมาชิกทุกทานทราบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดจะ
ขออภิปรายหรือซักถามขอของใจหรือไม (ไมมี) ถาไมมีผูใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมติที่ประชุมวาสมาชิกทานใด
เห็นชอบในการจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2569 ดานการเกษตร ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอญัตติตอสภา
เทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 7 คน) สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจัดทำโครงการและ
งบประมาณตามแผนปฏิบ ัต ิ ราชการประจำปของจ ั งหว ัดแพร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569                
ดานการเกษตร กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  -  คน งดออกเสียง 2 คน คือ ประธานสภาเทศบาล 
และนายอเนก แกวกัน)    

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2569 ดานการเกษตร ตามรายการที ่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอตอ     
สภาเทศบาลตำบลเดนชัย 

ระเบียบวาระที่  6  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกขอตกลง 
                         ความรวมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดวยการนำไปผลิตไฟฟา 
                         ระหวาง เทศบาลตำบลปาแมต กบั เทศบาลตำบลเดนชัย 
นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอ
ญัตติตอที่ประชุมคะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร  นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย   - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย และ
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

 ขาพเจาขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนดวยการนำไปผลิตไฟฟา ระหวาง เทศบาลตำบลปาแมต กับ เทศบาลตำบลเดนชยั ดวยหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    เพื่อขอรับความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ดวยการนำไปผลิตไฟฟา ระหวาง เทศบาลตำบลปาแมต กับ เทศบาลตำบลเดนชัย 

เหตุผล... 
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    ตามที่เทศบาลตำบลเดนชัย ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนดวยการนำไปผลิตไฟฟา (MOU) กับเทศบาลตำบลปาแมต เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2565 นั้น 
    จังหวัดแพร ไดมีหนังสือ ที่ พร 0023.6/ว 2205 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 แจงวา    
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแจงวา ในการประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 2/2567 
เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติใหเทศบาลตำบลปาแมต ทบทวนโครงการกำจัดขยะชุมชนดวย
การนำไปใชผลิตกระแสไฟฟาของเทศบาลตำบลปาแมต และจัดทำเอกสารตามความเห็นของคณะกรรมการให
ครบถวน และนำเขาในที ่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั ้ง เพื ่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย    
จังหวัดแพร จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว นำเขาในสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอรับความเห็นชอบ แลวรายงานใหจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 
2567  
         

  ขอไดโปรดนำเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตอไป 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย – ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอ
ญัตติ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดวย
การนำไปผลิตไฟฟา ระหวาง เทศบาลตำบลปาแมต กับ เทศบาลตำบลเดนชัย ใหสมาชิกทุกทานทราบไปแลวนั้น  
มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือซักถามขอของใจหรือไม (ไมมี) ถาไมมีผู ใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมติที่
ประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดวยการ
นำไปผลิตไฟฟา ระหวาง เทศบาลตำบลปาแมต กับ เทศบาลตำบลเดนชัย ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบล-
เดนชัย ไดเสนอญัตติตอสภาเทศบาล กรุณายกมือข้ึน (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 8 คน) สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ
บันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดวยการนำไปผลิตไฟฟา ระหวาง เทศบาล
ตำบลปาแมต กับ เทศบาลตำบลเดนชัย กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  -  คน งดออกเสียง 1 คน 
ประธานสภาเทศบาล)    

มติที่ประชุม  เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดวยการนำไปผลิต
ไฟฟา ระหวาง เทศบาลตำบลปาแมต กับ เทศบาลตำบลเดนชัย ตามรายการที ่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย       
ไดเสนอตอสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 

ระเบียบวาระที่  7  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับมอบ 
                         ครุภัณฑ 
นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ขอเชิญคุณนิคม ชุมใจ รองนายกเทศมนตรี
ตำบลเดนชัย ซึ่งไดรบัมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัยไดเสนอญัตติตอที่ประชุม คะ 

นายนิคม ชุมใจ  รองนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย และสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน 

ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช
ตามภารกิจอำนาจหนาที่ของเทศบาล ดวยหลักการและเหตผุลดังนี้ 

หลักการ 
เพื ่อรับมอบครุภัณฑรายการ พัดลมไอน้ำ ยี ่หอ DURACRAFT รุ น GUSTY 1 ขาว จำนวน        

2 เครื่อง โดย มอบใหสำนักงานเทศบาลตำบลเดนชัย เปนผูดูแลรับผิดชอบ 
เหตุผล... 
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  วัดจอมคีรีชัย อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร ไดแจงความประสงคบริจาค/อุทิศทรัพยสิน ใหแก
เทศบาลตำบลเดนชัย จำนวน 1 รายการ คือ พัดลมไอน้ำ ยี ่ห อ DURACRAFT รุ น GUSTY 1 ขาว จำนวน          
2 เครื่อง ตามหนังสือ วัดจอมคีรีชัย ที่ วจ.พร /2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยเทศบาลตำบลเดนชัย       
ไดตรวจสภาพครุภัณฑดังกลาวแลว มีสภาพดีสามารถนำมาใชประโยชนตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบล    
เดนชัยได 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ขอ 9 “ในกรณีที่มีผู อุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหาร
ราชการทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือ มอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาวมีเงื่อนไข 
หรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสภาหนวยบริหารราชการทองถิ่น” 

  ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย – ตามที่คุณนิคม ชุมใจ รองนายกเทศมนตรี
ตำบลเดนชัย ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบในการ
รับมอบครุภัณฑ ใหสมาชิกทุกทานทราบไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายหรือซักถาม ขอของใจหรือไม 
(ไมมี) ถาไมมีผู ใดอภิปรายก็ขอมติที ่ประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ ตามรายการที่
นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอญัตติตอสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ 8 คน) 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  -  คน งดออกเสียง 
1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ เรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ ตามรายการท่ีนายกเทศมนตรีตำบล 
เดนชัย ไดเสนอตอสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 

ระเบียบวาระที่  8  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย 
                         ที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพร  
                         ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 
นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอ
ญัตติตอที่ประชุมคะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร  นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย   - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย และ
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
 ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพ่ือขอรับความเห็นชอบรบัโอนสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของจังหวัดแพร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 โครงการ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื ้นที ่ ท ั ้งน ี ้ เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเด นชัย ที ่ เสนอขอวงเง ินงบประมาณ 
9,500,000 บาท และเทศบาลตำบลเดนชัย สมทบ 50,000 บาท รวมเปนเงิน 9,550,000 บาท (เกาลาน  
หาแสนหาหมื่นบาทถวน) 

เหตุผล... 
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เหตุผล 

 เนื่องดวย เทศบาลตำบลเดนชัย ไดรับแจงจากสำนักงานจังหวัดแพร แจงใหทำบันทึกความตกลง
รับโอนสินทรัพยที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2569  โดยเทศบาลตำบลเดนชัย มีความประสงคดำเนินโครงการ ฯ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเดนชัย 
อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร วงเงินงบประมาณ 7,150,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก ิจกรรมที ่  1 อบรมใหความรู ความเข าใจใหก ับช ุมชนในการคัดแยกขยะ จำนวนเงิน       
25,000 บาท (เทศบาลตำบลเดนชัย สมทบ) 

กิจกรรมที่ 2 การติดตั้งเครื่องแปลงขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใชจุลินทรีย (Food West 
and Weed Waast Recycling Macchine) จำนวน 7,100,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมแนวทางการใชประโยชนจากดินอินทรียและน้ำหมักชีวภาพในกลุม
ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลเดนชัย จำนวน 25,000 บาท (เทศบาลตำบลเดนชัย สมทบ) 

2. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ ่งลำเหมืองพญา บริเวณบานนายบวร สายตรง หมู ที่ 9 
ตำบลเดนชัย อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน) 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตำบลปงปาหวาย อำเภอเดนชัย จังหวัด
แพร วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ขอ 9 “ในกรณีที ่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ ์แกหนวยการบริหาร
ราชการทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือ มอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาว มีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสภาหนวยบริหารราชการทองถิ่น” 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับ
โอนสินทรัพยที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2569 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน พรอมนี ้ไดแนบรายละเอียดโครงการ ฯ          
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว 

    ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย เพื่อพิจารณาตอไป 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย – ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอ
ญัตติ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของจังหวัดแพร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 ใหสมาชิกทุกทานทราบไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะ
ขออภิปรายหรือซักถาม ขอของใจหรือไม (ไมมี) ถาไมมีผูใดอภิปรายก็ขอมติที่ประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบ  
ในการรับโอนสินทรัพยที่เกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอญัตติตอสภาเทศบาล กรุณา-       
ยกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ 8 คน) สมาชิกทานใดไมเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดแพร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรุณา-       
ยกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  -  คน งดออกเสียง 1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติ... 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของจังหวัดแพร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย ไดเสนอ
ตอสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 

ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องญัตติอื่น ๆ  (ถามี) 

นางสุธาทิพย กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย –จะมีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีก
หรือไมคะ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย คะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร  นายกเทศมนตรีตำบลเดนชัย – เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภา
ผูทรงเกียรติครับ ผมจะขออนุญาตชี้แจงบางเรื่องนะครับ เรื่องโครงการที่ผมไดของบพัฒนาจังหวัดมานะครับ
เพราะวาเมื่ออาทิตยที่ผานมาไดไปประชุมรวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ นะครับ ซึ่งผมไดเสนอโครงการดาน
โครงสรางพื้นฐานในงบพัฒนาจังหวัด ประจำปงบประมาณ 2569 ไดเสนอโครงการถนนกลางทุงนาของหมูบาน
เปนโครงการที่ไดทำตอเนื ่องจากที่เคยขอถนนคอนกรีตมาแลว และยังมีพื้นที ่ที ่ยังไมไดทำเปนถนนคอนกรีต 
ประมาณ 500 - 600 เมตร สญัจรเวลาไปทำนา ทำไร เวลาเก็บเก่ียวขาว ซึ่งจะทำใหการเดินทางสะดวกข้ึน และ
จะใชเงินงบประมาณนาจะประมาณลานกวาบาท จึงถือโอกาสแจงทานผูวาราชการจังหวัดแพร และคณะกรรมการ
ของจังหวัดแพรนะครับ อีกเรื่องโครงการเรียงหินปองกันตลิ่งพัง บริเวณบานรองคีบนะครับ เบื้องตนไดแบงเปน
โซนซึ่งโซนไหนที่มันยังเปนการปองกันแนวตลิ่ง เชน บานลุงนอยปนพระ ตลอดแนวมาถึงบานผูชวยบวร สายตรง 
นาจะยังไมมีการเรียงหินตลิ่งพัง เพื่อเปนการปองกันไมใหดินมันไหลลงไปดานลาง ซึ่งเวลาฝนตกหนักนะครับ    
พื้นดานลางจะตื้นเขินนะครับ จะเปนปญหาอุปสรรคของกลุมผูใช น้ำจะไหลสูการเกษตรยากขึ้น ซึ่งปนี้เบื้องตน
ทางเทศบาลตำบลเดนชัยไดทำการจางเหมาขุดลอก จำนวน 170 เมตร ไปกอนและไดซอมแซมประตูกั้นน้ำฝาย
แมพวกเสร็จเรียบรอยแลว และในชวงนี้ทางเทศบาลไดมีการเตรียมความพรอมการของบประมาณเงินเหลือจาย
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาทานใดที่ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานเมื่อเดือนที่ผานมา       
ที่เทศบาลตำบลแพรกษา ถาจับใจความไดทาน ส.ส.ยงยุทธ ไดใหความกรุณาฝากโครงการเปนเงินจำนวน         
10 ลานบาท ใหเรามาแลว 1 ครั้งเปนโครงการที่ทำถนนคอนกรีต 4.8 ลานบาท เนื่องจากเมื่อปท่ีผานมา จะเห็น
การทำโครงการมากมาย เชน บานแพะโรงสูบ บริเวณหลังวัด นะครับ แลวก็หมูที่ 8 บริเวณบานพยน ในบริเวณ
นั้น แลวก็หมูท่ี 4 ปงปาหวาย บริเวณทางเชื่อมถนนที่เปนทุ งนา แลวหมูบานตาง ๆ เมื่อปที่ผานมาไดเสนอ       
ของบประมาณไดมา 4 ลานกวาบาท เปนสนามฟุตบอลหญาเทียมอีก 5 ลานบาท แตเนื่องจากสนามฟุตบอล 
หญาเทียม มีการแขงขันและมีการยื่นอุธรณ นะครับ ทำใหงบประมาณลาชา เลื่อนมาจนถึงวันนี้นะครับ และวันนี้ 
มีการประมูลรอบที่ 2 เสร็จเรียบรอยแลว จากราคา 5 ลานบาท ผูยื ่นเสนอลดราคาเหลือ 3.4 ลานบาท นะครับ
เจาของบริษัทก็ยืนยันวาทำได และไดไปแสดงตัวและมีผู นำหมูบาน คือ ผูใหญเอก ผูชวยผูใหญบาน ผูที่ดูแล
สนามเปตอง จึงไดมีโอกาสไดทำความรูจักเจาของและไดรวมรับประทานอาหารรวมกันมื้อกลางวัน ทานก็ยืนยันวา
เร็ว ๆ นี้ ขอใหสงมอบพื้นที่ ซึ่งขณะน้ีไดดำเนินการตัดตนไม บริเวณสนาม จึงรอผูรับเหมาซึ่งขณะนี้ไดดำเนินการ
กอสรางสนามฟุตบอลหญาเทียมอยูที่จังหวัดอุตรดิตถ เทศบาลตำบลปาเซา ทางกองชางจะเขาไปดูผลงานอีกครั้ง 
และเร็ว ๆ นี้ ที่จะทำการกอสรางนาจะใชเวลาประมาณ 4 เดือน ตามที่ลงนามในสัญญา คือสรางสนามเปตอง 
และสนามฟุตบอลหญาเทียม อีก 1 สนาม รวมถึงโครงการกอสรางถนนคอนกรีตอีกหลายหมูบาน และที่อยากจะ
ทำไวแตตองผานกระบวนการพิจารณาจากกรมสงเสริมฯ โดยตรง จะใชงบประมาณ 6 ลาน ไมวาจะเปนถนนหมู 
4 หมูบานแพะหนองบอ หมูที่ 8 ตรงขามโรงงานเจมาลี และอีกหลายจุดนะครับ ผมจะเสนอขอไปยังทาน ส.ส.  
ซึ่งจะขอโครงการเงินเหลือจาย ขณะนี้รอกองชางทำโครงการเขารูปเลมใหแลวเสรจ็ภายในวันนี้ เพ่ือท่ีจะไดยื่นตาม
ระเบียบตอไป อีกโครงการขอโดมเปนโดมอเนกประสงคใหกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัย  

งบประมาณ... 
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งบประมาณ 1.6 – 1.7 ลานบาท และมีอาคารคอมพิวเตอรใหโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเดนชัย งบประมาณ 
1.1 – 1.2 ลานบาท จะมีการปรับลานกีฬาบริเวณดานหนาสำนักงานเทศบาลตำบลเดนชัย เพราะเนื่องจาก
เทศบาลตำบลเดนชัย จะกอสรางสนามบาสเก็ตบอลและจะปรับพื ้นใหเสมอกับระดับพื้นของสถานีตำรวจภูธร  
เดนชัย จึงไดยื่นของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ 2567 ขั้นตอนนี้อยูระหวางดำเนินการของ
งานพัสดุ กองคลัง  ซึ่งจะดำเนินการแตงตั้งกรรมการ E-Bidding ในเร็ว ๆ น้ี ซึ่งสนามบาสเก็ตบอลจะกอสรางแลว
เสร็จประมาณปลายปนี้ และในปหนาเราก็จะใชพื้นที่สนามบาสเปนที่จัดงานวันเด็กนะครับ จึงตองเรงใหกอสราง
แลวเสรจ็ใหทันนะครับ และจะมีโดมคลุมสนามอีกชั้นนะครับ เพราะทุกปเราไดขอยืมเวทีที่มีหลังคาสี มาใช แตปนี้
เจาของไดเก็บไปแลวนะครับ เพื่อเปนการประหยัดจะตองเรงทำสนามบาสที่มีโดมใหแลวเสร็จ จะไดจัดกิจกรรม 
จัดงานนิทรรศการตรงบริเวณนั้นเลย บริเวณดานหนาสถานีตำรวจ จะสวยงาม และผมไดประสานกับตำรวจ
เรียบรอยแลว ทางตำรวจยืนยันใหใชสถานท่ีไปจัดงานที่บริเวณสถานีตำรวจไดเลย ไมตองจัดบริเวณดานหนา
อาคารสำนักงานเทศบาลอีกแลว และหากปรับพื้นที่สนามบาสใหมีความสูงเทาสถานีตำรวจแลว บริเวณที่       
ออกกำลังกายในตอนนี้เวลาที่มีฝนตกเยอะ ๆ พื้นที่จะแฉะ ซึ่งลานออกกำลังกายนี้ไดสรางมาประมาณ 20 ปแลว 
และไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย มีแตปรับปรุงและทาสีเหล็กใหดูใหม ซึ่งไดทำการซอมแลวซอมอีก จึงอยากจะ
เปลี่ยนของเลนใหมทั้งหมด ซึ่งเปนสถานีของเด็ก ๆ และทำเปนมาตรฐานเลยนะครับ รวมถึงที่ออกกำลังกาย    
ของผูใหญจะซื้อใหม และที่สำคัญจะยกพื้นใหสูงใกลเคียงกับพื้นที่ของสถานีตำรวจเลยนะครับ จะมีรางระบายน้ำ
ลอมรอบ แลวการออกแบบ ทานผูอำนวยการกองชาง ไดออกแบบใหมีรั้วประมาณ 0.80 – 1 เมตร เพื่อปองกัน
ไมใหเด็กปนออกไปขางนอกได ผูใหญก็สามารถใหเด็กเลนบริเวณดานใน และผูใหญไดออกกำลังกายดานนอกได 
และที่สำคัญที่สุดจะมีโดมเพื่อปองกันเครื่องเลน ปองกันแดด กันน้ำคาง เครื่องเลนเด็กจะไดอยูทนหลาย ๆ ป    
นะครับ สวนพื้นจะทาสี ใหสวยงาม ตรงนี้จะใชงบประมาณลานกวาบาท สรุปแลวจะใชงบประมาณทั้งหมด
ประมาณ 10 ลานบาท และที่จะขอไปอีก 4 โครงการ อยูระหวางรอการพิจารณาจากทานอธิบดี เหมือนปที่ผาน
มาหรือไมนะครับ แลวถาไดมาทุกโครงการจะเริ่มกอสรางตนปหนานะครับ เพราะวาการใชงบประมาณเหลือจาย 
จะตองสงเปนหนังสือช้ีแจง ภายในสิงหาคม – กันยายนนี้แลว และใหรีบจัดซื้อ - จัดจาง และชวงนี้ทางกองชางมี
งานเยอะนะครับ ตองขอโทษขออภัยดวย ที่ผานมาเรื่องไฟกิ่ง แสงสวางบริเวณถนน ซึ่งปนี้เจออุปสรรคเรื่องตนไม
ลมทับสายไฟขาด บางครั้งดำเนินการลาชาเพราะจะตองซื้อหลอดไฟเพื่อนำมาซอมหลอดไฟตามจุดเสียหาย จึงใช
เวลานานและตอนน้ีไดซอมแซมคอนขางจะครบทุกจุดแลว ซึ่งปกติการรับแจงไฟเสีย การซอมไฟในแตละวันจะมี
เพียงวันละ 4 - 5 จุด ซึ่งเปนเรื่องปกติแตที่ผานมาวันละ 20 - 30 จุด บางครั้งจะทำภายในวันเดียว หรือทำแบบ
เรงดวนมันเหนื่อยบางครั้งผมก็เขาใจและเกรงใจกองชางนะครับ วันเสาร วันอาทิตย ก็ไมไดเขาไปซอมก็อาจจะ
ลาชานะครับ และตอนนี้ไดปรับปรุงไฟบริเวณถนนสายหลักจากบริเวณสถานีรถไฟเดนชัย ถึงบริเวณหนาทางเขา
ที่วาการอำเภอเดนชัย ซึ่งขณะนี้ไดแกไขจากรานตี๋ซา มาถึงหนาบานกำนันเหมือนพอ สุวรรณกาศ จำนวน 10 ชุด 
ถนนเสนนี้จะมีความสวางเพิ่มขึ้น แลวจะคอย ๆ เริ่มเปลี่ยนทีละจุด จุดทำจำเปนกอนนะครับ ซึ่งถนนสายหลักยัง
ยืนยันที่ 250 วัตต เพราะเปนไปตามมาตรฐานจราจรและตองใชไฟสีสม ตามทางรวมทางแยก หากไดงบประมาณ 
10 ลานบาท มานาจะตอบโจทยทุกทาน และเปนสิ่งที่ทานตองการ สิ่งไหนที่ทานไดไปยื่นเรื่องยื่นโครงการที่ ใน
การแกไขปญหาที่กองชางแลว เห็นวาลาชาเนื่องจากวาที่ผานมากองชางมีภารกิจมากมายนะครับ จึงทำใหอาจจะ
ลาชาไปบางหรือหากลาชาเกินไปขอใหทานขอไปติดตามท่ีกองชางขอเรื่องเกามากอนแลวนำเอกสารมาสงใหผม
และวันนี้ เวลา 14.00 น. ผมจะติดตามงานที่กองชาง ผมจะชวยดูวาโครงการไหนมีความสำคัญแลวนำมาจัด
อันดับอีกครั้ง ซึ่งอาจจะใชเงนิงบประมาณเหลือจายปลายปก็ได หากใชงบประมาณไมมากจุดละ 1 – 2 หมื่นบาท 
สามารถนำเงินงบประมาณไปแกไขกอนตอนปลายปงบประมาณอีกที ซึ่งเงินงบประมาณเหลือจาย เรามีอยูแลว 
อยางเชน ทาน สท.สิงหน สีใหม ขอขยายไปไปที่ซอย 5 ธันวา เพิ่ม ผมจะใหชางลงไปสำรวจกอนแลวไปติดตอกับ 
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การไฟฟา ผมจะขอดูตนเรื่องกอน สวน สท.สนั่น วงคสายสม ขอใหแกไขรางระบายน้ำที่บานปานัน ขอใหนำเรื่อง
เดิมมานะครับ ไปขอสำเนาเรื่องมากอนเดี๋ยวผมจะดูใหวา กองชางพอวางชวงไหนและใหประเมินใหเพราะตอนน้ี 
ผมก็เห็นใจเจาหนาที ่ ท่ีผมนำงานมาใหลูกนองเยอะแยะแบบน้ี บางคร้ังผมก็รูสกึไมสบายใจนะครับ เจาหนาท่ีก็บน
อยากจะยายออกกันหมดนะครับ ก็อยากใหทุกทานเขาใจดวยนะครับ วาทำงานที่อื่นเขาก็ไดเงินเดือนเทากัน แต
ที่นีภ่ารกิจของนายกเยอะ ผมก็เขาใจอยากจะชวยใหทำไดทุกอยาง แตอาจจะใชเวลานิดหนอยนะครับ จึงแจงไวให
ทานเขาใจทีมงานผมหนอยวาทำไมทีมงานผมดองเร่ืองไวนะครับ ทุกคนก็มีภารกจิหมด และชวงนี้เราจะแกปญหา
ซอยนางงามกอนนะครับ เราไดรับความรวมมือจากหมวดทางหลวง และแขวงทางหลวงเปนอยางดี แขวงทาง
หลวงแพร ไดนำเครื่องจักรมาชวยบริเวณดานโซนดานเหนือ ของชุมชนซอยนางงาม และขณะนี้รอลุนบริษัท
อติาเล่ียนไทย จะนำเคร่ืองจักรมาชวยในสวนของพื้นที่ของการรถไฟ หากแกปญหาตรงนี้แลว และ สภาไดอนุมัตใิช
เงินสะสมไปแลวในการวางทอที่ทอเพิ่มอีก 1 เสน คือทอระบายน้ำชวงบานพักการรถไฟนะครับ และวันนี้เวลา 
14.00 น. หัวหนาจิรวัฒน ศฤงคาร ไดประสานกับบริษัท อิตาเลียนไทย จะลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องรองเรียนทีม่ี
ผลกระทบจากการกอสรางทางรถไฟ จะเขาไปพบชาวบานที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งจะลงพื้นที่รวมกับทางฝายปกครอง
อำเภอเดนชัย กำนันเหมือนพอ สุวรรณกาศ และบริษัทอิตาเล ี ่ยนไทย รวมถึงบริษัทที ่ปร ึกษาการรถไฟ              
วาเดือดรอนเร่ืองอะไร และหากตองการอะไรตอนนี้ ใหแจงเปนระบบเร่ืองนาจะดีขึ้นนะครับ 

นางสุธาทิพย  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย   - คะ ขอบคุณทานนายกทีน่ำเรื่องมาแจงให
สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมไดรับทราบคะ จะมีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไมคะ 
(ไมม)ี ถาไมมี ดฉิันขอปดการประชุมวันนี้เพียงเทานี้ และขอขอบคุณ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูนำหมูบาน/ชุมชน 
กลุมองคกร หวัหนาสวนราชการ และผูเขาประชุมทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณคะ 

เลิกประชุมเวลา 11.46 น.   

     (ลงชื่อ)       
      (นางพวงเพ็ญ  จันสวัสด์ิ) 

           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
              ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 
คณะกรรมการสามญัประจำสภาเทศบาลตำบลเดนชัย ไดตรวจรางรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเดนชัย
แลว เมื่อวนัท่ี  19  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 
 
 
             สภาเทศบาลตำบลเดนชัย   ลงชื่อ            ประธานกรรมการ 
   วันที่   9    เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2567                         (นายสิงหน   สีใหม) 
                  สภานี้รับรองแลว 
       
       ลงชื่อ             กรรมการ 
            (นางสุธาทพิย กวยะปาณิก)                           (นายโชติ วันรุง) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลเดนชัย 
 
               ลงชื่อ วาที่ ร.ต.             กรรมการ 
                                  (เสฏฐวุฒิ คำวิเศษ) 


